



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๒๕๕,๙๔๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ระดมกินมมหา'ลัยดันร่างพ.ร.บ.อุดมฯ

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี ม.มหิดล(มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ...แต่ก็ยังไม่ได้มีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวและได้ขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลับไปศึกษารายละเอียดอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ทปอ.ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษารายละเอียดอีกทางหนึ่งโดยมีตนเป็นประธาน เพื่อรวบรวมความเห็นจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับร่างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูประบบอื่นของประเทศ จึงอยากให้ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา มีความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีบางมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับการมีร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ขณะที่บางมหาวิทยาลัยก็มองว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่ควบคุมมหาวิทยาลัยมากเกินไป ซึ่งตนได้ขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นำข้อคิดเห็นเหล่านี้กลับไปพิจารณาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการรวบรวมความเห็นอาจจะส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ไม่ทันภายใน 1 เดือนตามที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)กำหนด ดังนั้นตนจะประสานกับ รศ.นพ.กำจรอีกครั้งเพื่อขอให้ยืดหยุ่นเวลาการเสนอความคิดเห็นกลับไป สกอ.

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งหัวหน้าคณะทำงาน ๘ ด้าน ตามมติ ทปอ.ครั้งที่ผ่านมาก็เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อนำองค์ความรู้ของนักวิชาการในมหาวิทยาลัย มาเสนอ

เป็นความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศไทย ประกอบด้วย 1.การปฏิรูปด้านการเมือง มี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์(มธ.) เป็นประธาน 2.การปฏิรูปด้านกระจายอำนาจ มี รศ.ดร.สุรพล ราชภัฏจารักษ์ ประธานโครงการปรัชญาดุสิตบัณฑิต ม.รามคำแหง เป็นประธาน 3.การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม มี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มธ. เป็นประธาน 4.การปฏิรูปด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน มี รศ.ดร.โคทม อาริยา ผอ.ศึกษาสันติวิธีและพัฒนาสันติวิธี มม. เป็นประธาน 5.การปฏิรูปด้านการศึกษา มี ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เป็นประธาน และ 6.การปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นประธาน

“คณะทำงานการปฏิรูปประเทศไทยทุกด้านจะรวบรวมความคิดเห็น และนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) โดยจะมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็น สนช. ช่วยประสาน และให้คำแนะนำ” ประธาน ทปอ.กล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติยืนยันที่จะผลักดันโทรทัศน์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ โดยจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล บริการสาธารณะประเภทที่ 1 โดยใช้ชื่อว่า More TV หรือ ทีวีมหาวิทยาลัย เน้นด้านการศึกษาและบันเทิง.

